

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลของหลายท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่านที่มีต่อผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ชำรงลักษณะ ผู้เป็นอาจารย์สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการเขียนและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องอ่านงานของผู้วิจัยหลายรอบ แต่ท่านก็ยังให้ความกรุณาอยู่เสมอ ความทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยของท่านเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยสามารถยืนหยัดต่อสู้งานประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิน เกชาคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาวุฒิ พิรพรวิฑูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม และอาจารย์ ดร.จิรวรรณ เฉชานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานวิจัยและการแก้ไขงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสิน โอฟาร ผู้เป็นอาจารย์สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษา นอกจากคำแนะนำในเชิงวิชาการที่เข้มข้นแล้ว ท่านได้เสนอให้ผู้วิจัยสมัครขอทุน โครงการพัฒนาอาจารย์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ให้ผ่านทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ให้คำรับรองในการสมัครครั้งนี้ ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเงินของผู้วิจัยผ่อนคลายลงไปได้ในระดับหนึ่ง และขอขอบพระคุณอาจารย์อรอร ภูเจริญ ที่ได้ให้คำแนะนำในการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ให้เอกสารมาส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในคณะรัฐศาสตร์และคณะอื่นๆ ที่ได้มีส่วนในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยทุกท่านเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญต่อการเติบโตทางวิชาการของผู้วิจัยจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งได้แก่พี่ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และคุณศิริมิตร ประพันธ์รุทกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ไพบูลย์นั้นได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยมากเป็นพิเศษในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ กำลังใจ และกำลังใจทรัพย์ รวมทั้งเพื่อนนักศึกษารุ่นพี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สุรกิจ ปัญจวิณิน คุณวินัย ผลเจริญ และคุณชญญรัตน์ ทิวถนอม ที่ได้ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดมา แม้ยามที่ทั้งสามท่านได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาเอกและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนที่ช่วยเหลือให้บริการทั้งงานธุรการและงานวิชาการเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลาของการศึกษา

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ได้ให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยสามารถอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมในการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยมิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ขอทุกท่านจงได้รับความขอบคุณจากผู้วิจัยโดยทั่วกัน

ประโยชน์ สังกิ้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 เมษายน 2551

สำนักหอสมุด